



นโยบายการเงินเผชิญข้อจำกัดมากขึ้น...ท่ามกลางราคาน้ำมันพุ่งจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

ECONOMIC BRIEF

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3842

วันที่ 6 มกราคม 2563

- สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ยกระดับสูงขึ้น หลังการลอบสังหารนายพลกัสเซ็ม โซไลมานี ของอิหร่านในวันที่ 3 ม.ค. 2563 ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดโลก ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 สูงขึ้น 7% และระดับ 70.5 เทียบกับสิ้นปี 2562 ที่ 66 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่า สหรัฐฯ และอิหร่านจะมีแผนปฏิบัติการทางทหารต่อจากนี้ในรูปแบบใด ซึ่งไม่ว่าสหรัฐฯ หรืออิหร่านจะช่วงชิงความได้เปรียบในการโจมตีกองกำลังทหารของอีกฝ่ายก่อน เรื่องดังกล่าวก็มีที่ท่าว่าจะไม่ยุติลงง่ายๆ ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทย ยังขึ้นอยู่กับระดับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และระยะเวลาที่ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง โดยการประเมินในเบื้องต้น หากราคาน้ำมันดิบดูไบยืนที่ระดับ 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็นเวลา 6 เดือน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 0.75% จากกรณีฐาน กล่าวคือ เงินเฟ้อทั่วไปจะขยับขึ้นมาเป็น 1.15%-1.65% ในขณะที่จะมีผลต่อ GDP ราว -0.08% (การประเมินดังกล่าวยังไม่รวมกรณีมีมาตรการดูแลราคาน้ำมันในประเทศ)

ผลกระทบต่อเงินเฟ้อจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ในกรณีต่าง ๆ

ผลต่อเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563	ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ 70 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล	ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ 80 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล
เป็นระยะเวลา 1 เดือน	0.05%	0.10%
เป็นระยะเวลา 3 เดือน	0.15%	0.35%
เป็นระยะเวลา 6 เดือน	0.40%	0.75%

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ Biznews ประเมินโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

หมายเหตุ: ประมาณการเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 กรณีฐาน อยู่ที่ 0.7% (ช่วงกรอบประมาณการ 0.4%-0.9%) บนสมมุติฐานประมาณการราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2563 อยู่ที่ 60 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล (ช่วงประมาณการ 57-62 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล)

- นอกจากปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อแรงกดดันเงินเฟ้อแล้ว แรงกดดันต่อค่าเงินบาทที่แข็งค่า อาจจะลดทอนลง ผ่านการลดลงของเกินดุลการค้าที่ลดลงจากการนำเข้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้การดำเนินนโยบายการเงินเผชิญข้อจำกัดมากขึ้น ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับการเผชิญ

บริการทุกระดับประทับใจ

สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ดังนั้น บทบาทหลักในการประคองภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดที่เผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติจะอยู่ที่การดำเนินนโยบายการคลังเป็นหลัก

- กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมถึงระดับราคาน้ำมันที่จะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปยังยากที่จะคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดังกล่าวคงมีน้ำหนักมากพอที่จะมีผลต่อทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก รวมถึงไทยให้เผชิญข้อจำกัดมากขึ้น



Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น